

# Avantgarde Properties - คุณภาพชีวิตที่ปลอดภัย

## จากวิกฤตในกรุงเวียนนา - เมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลก

ขณะที่โลกดูเหมือนกำลังหยุดอยู่กับที่ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ถูกจัดว่าเป็นการลงทุนที่มีความปลอดภัยอย่างหนึ่ง กรุงเวียนนาจึงขอมอบข้อเสนอที่หายากและปลอดภัยจากวิกฤต ในเมืองอันเปี่ยมด้วยเสน่ห์ของการผสมผสานอย่างสมบูรณ์แบบระหว่างจักรวรรดิในอดีตและมหานครที่ทันสมัย

### การลงทุนที่ปลอดภัย

ภาคอสังหาริมทรัพย์ระดับไฮเอนด์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรุงเวียนนามีตัวเลือกให้สรรหามากมาย และไม่มีปัญหาในช่วงเวลาที่ยากลำบาก แม้ในสถานการณ์ที่เกิดโรคระบาด ณ ปัจจุบัน เพราะถึงอย่างไร ตลาดสำหรับอสังหาริมทรัพย์คุณภาพสูงนั้นก็ยังคงเป็นสินทรัพย์ประเภทที่ป้องกันวิกฤตได้ดีที่สุด และสินทรัพย์ที่จับต้องได้นี้ก็ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างมากโดยเฉพาะในเวลาที่เกิดตลาดหุ้นซบเซา

ออสเตรเลียผ่านการพิสูจน์มาแล้วว่าสามารถทำได้ตามเป้าในขณะที่ต้องเผชิญโรคระบาด

ในสถานการณ์โควิด-19 ที่ดำเนินอยู่ ออสเตรเลียนับได้ว่ามีความโดดเด่นเป็นอย่างมากในเรื่องของการลงมือทำที่รวดเร็ว แม่นยำ และวางแผนมาเป็นอย่างดี เห็นได้จากยอดผู้ติดเชื้อที่อยู่ในระดับต่ำ ขณะที่การเดินทางเข้ากรุงเวียนนาก็มีมาตรการป้องกันหลายชั้นและประสบความสำเร็จอย่างสูง เพื่อมอบความปลอดภัยในทุกระดับของชีวิตประจำวัน

แข็งแกร่ง น่าดึงดูด และมีประสิทธิภาพ

ระบบการดูแลสุขภาพของเวียนนาสามารถอธิบายได้อย่างแม่นยำด้วย 3 คำนี้ โรงพยาบาลที่มีอยู่ 45 แห่ง รวมถึงแพทย์อีกประมาณ 5,300 คนที่ทำงานอยู่ในคลินิกเอกชน ทำให้กรุงเวียนนามีผู้เชี่ยวชาญพิเศษจำนวนมากแบบที่ไม่สามารถพบได้ที่อื่นในออสเตรเลีย ทั้งยังมีแนวทางการวินิจฉัยและการรักษาระยะสั้นที่เป็นส่วนหนึ่งของการดูแลสุขภาพทางการแพทย์อย่างครอบคลุม

คุณสามารถเดินทางได้อย่างอิสระในเวียนนา

แม้ในระหว่างที่มีโรคระบาด แต่ประชาชนก็ยังสามารถเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ และจับจ่ายสินค้าในกรุงเวียนนาได้โดยแทบไม่มีข้อจำกัดใด ๆ คุณสามารถเดินทางมาด้วยรถ หรือแม้แต่จะเดินชมบรรยากาศสวยงามรอบกรุงเวียนนาพร้อมเพลิดเพลินไปกับไลฟ์สไตล์ทั่วไปก็สามารถทำได้อย่างอิสระโดยไม่มีข้อจำกัดใด ๆ เช่นเดียวกับการเดินทางไปพักผ่อนตามที่ต่าง ๆ ก็ทำได้โดยไม่ต้องยื่นคำร้อง หรืออยากทำกิจกรรมก็พากกลางแจ้งก็สามารถทำได้

ตลอดเวลาโดยไม่ต้องจองล่วงหน้า

ความเจียบที่งดงาม

กรุงเวียนนาประมาณการว่าจะมีประชากรเกิน 2 ล้านคนภายในปี 2569 และยังมีข้อเสนออื่น ๆ อีกมากตลอดทั้งปี เมืองแห่งนี้อยู่ท่ามกลางบรรยากาศของความเจียบสงบแต่งดงามให้คุณได้ค้นพบอยู่ตลอด โดยกว่าครึ่งของตัวเมืองซึ่งคิดเป็นพื้นที่ประมาณ 414 ตารางกิโลเมตรล้วนเป็นพื้นที่สีเขียวที่เปิดโอกาสให้คุณสามารถพบเจอทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นสวนสาธารณะที่มีอยู่มากมาย สวนสนุกพราเตอร์ เกาะดานูบ ไปจนถึงเนินป่าเวียนนาวูดส์ นอกจากนี้ ในช่วงฤดูร้อน คุณยังมีโอกาสที่จะได้สัมผัสกับความรู้สึกที่เหมือนอยู่ในวันหยุดตลอดเวลาบนเกาะดานูบ อีกทั้งยังมีร้านอาหารชั้นนำมากมายกระจายอยู่ทั่วเมืองเพื่อตอบสนองต่อทุกความต้องการและเติมเต็มชีวิตที่หรูหราในมหานครแห่งนี้

กรุงเวียนนาดึงดูดความสนใจและความอดทน ...

... ผ่านวัฒนธรรมที่กลมกล่อมมาเป็นอย่างดี ประเพณีที่มีประวัติที่ยาวนานและอดีตที่รุ่งเรือง นักประพันธ์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในประวัติศาสตร์มากมายต่างใช้ชีวิตและทำงานที่นี่ ตั้งแต่ Mozart และ Strauss ไปจนถึง Beethoven จึงทำให้เมืองแห่งนี้มีความสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ และเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง การลงทุนที่นี่จึงนับได้ว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้ม เพราะที่นี่ นอกจากจะมีอสังหาริมทรัพย์ที่หายากและปลอดภัย เช่น พระราชวังของเมืองหรือเพนต์เฮาส์ที่มีพื้นที่อยู่อาศัยขนาด 700 ตารางเมตร และสวนบนดาดฟ้าขนาด 600 ตารางเมตรแล้ว กรุงเวียนนายังเป็นเสมือนอัญมณีแสนงดงามที่สามารถฉายแสง (อสังหาริมทรัพย์) ได้อย่างเต็มที่ แม้ในช่วงเวลาที่อยู่ท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตเช่นนี้

รูปภาพ - [https://mma.prnewswire.com/media/1169406/Vienna\\_1.jpg](https://mma.prnewswire.com/media/1169406/Vienna_1.jpg)

รูปภาพ - [https://mma.prnewswire.com/media/1169407/Vienna\\_2.jpg](https://mma.prnewswire.com/media/1169407/Vienna_2.jpg)

ติดต่อ:

Avantgarde Properties GmbH - สำนักงานใหญ่

Mag. Sophie Karoly

Seilergasse 2/Top 2

1010 Wien

โทร: +43 1890 55331

อีเมล: [office@avantgardeproperties.com](mailto:office@avantgardeproperties.com)

<https://www.avantgardeproperties.com/>